

คะแนนเต็ม	๑๐
คะแนนที่ได้	

หมวด ๙ การดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด/รัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย

เป้าหมาย : จังหวัดสิงห์บุรีได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๐) และสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และรัฐบาล โดยได้กำหนดหัวข้อการประเมิน ๒ หัวข้อ ได้แก่ ๑) การดำเนินการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน ตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ๒) การสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

อธิบาย : จังหวัดกำหนดตัวชี้วัดของจังหวัดตามเป้าหมายที่อธิบายข้างต้น ให้มีคะแนนรวมทั้งหมดเท่ากับ ๑๐ คะแนน โดยกำหนดเป็น ๒ ตัวชี้วัด ๆ ละ ๕ คะแนน รวมเป็น ๑๐ คะแนน

การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
<p>๙.๑ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ หมู่บ้าน/ชุมชน หรือการฝึกอบรมฯ - หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม - บัญชีลงลายมือชื่อเข้าร่วมกิจกรรม - สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ป้าย แผ่นพับ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว เว็บไซต์ ภาพถ่ายวารสาร โบปปลิว จดหมายข่าว - ภาพถ่ายกิจกรรม - กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง - ฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี) <p>*ตามหนังสือ มท ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๔๓๗๖ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”</p> <p>หมายเหตุ จะต้องประเมินทุก อปท.</p>	<p>๙.๑ การดำเนินการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน ตามแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ”</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ หมู่บ้าน/ชุมชน ๒. มีการจัดให้มีจุดรวบรวมขยะอันตรายทุกหมู่บ้าน/ชุมชน หรือมีการสนับสนุนการรวบรวมขยะอันตราย หมู่บ้าน/ชุมชน ๓. มีสถานที่กำจัดขยะอันตรายชุมชน ๔. มีการเก็บ/ขน และขนส่ง ขยะอันตรายชุมชนไปกำจัด <p><u>เกณฑ์การให้คะแนน :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> จัดทำได้ ๔ ข้อ <input type="checkbox"/> จัดทำ ๒ – ๓ ข้อ <input type="checkbox"/> จัดทำ ๑ ข้อ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ 	<p>๕</p> <p>๓</p> <p>๑</p> <p>๐</p>	

การประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	คะแนน	คะแนนที่ได้
<p>๙.๒ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ หมู่บ้าน/ชุมชน หรือการฝึกอบรมฯ - หนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม - บัญชีลงลายมือชื่อเข้าร่วมกิจกรรม - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข - สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น ป้าย แผ่นพับ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว เว็บไซต์ ภาพถ่ายวารสาร ใบปลิว จดหมายข่าว - ภาพถ่ายกิจกรรม - แบบรายงานการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวจากระบบ Thai Rabies Net หรือ สำเนาหนังสือที่รายงาน สด.จ. - กรณีร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ดูเอกสารที่เกี่ยวข้อง - ฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ (ถ้ามี) <p>*ตามหนังสือ สด. ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๘๔๘ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ</p> <p>หมายเหตุ จะต้องประเมินทุก อบต. และเทศบาล ยกเว้น อบจ. ไม่ต้องประเมินข้อนี้</p>	<p>๙.๒ การสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว เพื่อขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ของ อปท.</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนในพื้นที่ ทุกกลุ่มเป้าหมาย ๒. มีการจัดทำข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข ๓. มีการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวผ่านทางระบบ Thai Rabies Net ๔. มีการจัดซื้อวัคซีน และดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมว ครบถ้วน <p><u>เกณฑ์การให้คะแนน :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> จัดทำได้ ๔ ข้อ <input type="checkbox"/> จัดทำ ๒ – ๓ ข้อ <input type="checkbox"/> จัดทำ ๑ ข้อ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ 	<p>๕ ๓ ๑ ๐</p>	